



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้มีโครงการ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐ เล่ม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นราเอกสาร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๘๘.๐๐ บาท (หกพันหกกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อัปดุลรอมน์ สาเมาะ

(นายอัปดุลรอมน์ สาเมาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะลูกาสามะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดิบในการทำอาหารในโครงการอาหารอสมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลูกาสามะ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุดิบในการทำอาหารในโครงการอาหารอสมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุดิบในการทำอาหารในโครงการอาหารอสมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ กระทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสการียา สะบูติง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อับดุลรอมน์ สามะ

(นายอับดุลรอมน์ สามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลูกาสามะ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลุกสาเมา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าที่ดินในโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปลุกสาเมา ได้มีโครงการ จ้างเช่าที่ดินในโครงการอาซูรอสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เช่าที่ดินในโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เนื้อที่ จำนวน ๑๐ หลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ นายมะริเป็ง รีรา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อับดุลรอมนัน สาเมา

(นายอับดุลรอมนัน สาเมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลุกสาเมา